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6.fundur stjórnar 
Fundurinn haldinn í ráðhúsi Borgarbyggðar 2. Október klukkan 18:00 

Mættir: Bragi, Bjarni, Rakel, Sigga, Siggi og Auður Inga sem gestur. 

 

 

1. Sambandsstjóri setur fundinn  

 

2. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 

 

3. Ferðastyrkir – tillaga um að endurskoða fyrirkomulagið á ferðasjóðnum og að 

framkvæmdastjóri komi með tillögu að nýju fyrirkomulagi. Athuga í framhaldinu hvort 

til séu aðilar sem myndu veita reglulega fé í sjóðinn. 

Þrír aðilar sóttu um styrki í sjóðinn og fékk hver um sig 20.000 kr 

Bjarni Guðmann Jónsson Körfubolti 

Máni Hilmarsson Hestamennska 

Sigursteinn Ásgeirsson Frjálsíþróttir 

 

4. Auður Inga framkvæmdastjóri UMFÍ  

Inntaka Íþróttabandalaga inn í UMFÍ – Auður Inga fór yfir ýmis atriði varðandi inntöku 

íþróttabandalaga inní UMFÍ.  

Umræður um kosti og galla. 

 

5. Fjármál íþróttahreyfingar innan UMSB  

Formaður og framkvæmdastjóra falið að koma með tillögu að auknum verkefnum UMSB 

fyrir íþróttafélögin. 

Umræður um hvort UMSB eigi að þrýsta á að öll félög innan þeirra aðskilji fjárhag á 

milli meistaraflokka og barnastarfs. 

Vill beina því til aðildarfélaga að ........... 

Setning varðandi starfsstyrki......faglegri vinnubrögð 

 

Fundi slitið klukkan 20 


